

## ดอกบัวมี 4

# เหล่า..รู้ไหมเหล่าเราอยู่เหล่าใด..?..เชื่อกันหาวิสัย..ของตนเอง

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2552



เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว แต่เนื่องจากพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนั้นมีความละเอียดอ่อน สุขุมคัมภีรภาพ ยากตอบุคคลจะรู้ เข้าใจและปฏิบัติได้ ทรงเกิดความท้อพระทัยว่าจะไม่แสดงธรรมโปรดมหาชน ต่อมาท่านได้ทรงพิจารณาอย่างลึกซึ้ง แล้วทรงเห็นว่า **บุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวก บางพวกสอนได้ บางพวกสอนไม่ได้ เปรียบเสมือนบัว ๔ เหล่า** ดังนั้นแล้วจึงดำริที่จะแสดงธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติต่อไป

### บัว ๔ เหล่า ได้แก่

 เป็นสัมมาทิฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที (อุคฆฏิตัญญู)

เป็นสัมมาทิฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริมน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป (วิปจิตัญญู)

แต่เป็นสัมมาทิฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง (เนยยะ)

และยังเป็นมิจฉาทิฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ **ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร** เปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ยิ่งแต่จะตกเป็นอาหารของเตาปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน (ปทปรมะ)



**"ดอกบัว" ผู้เหนือโคลนตม**



๑.พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว

๒.พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง

๓.พวกที่มีสติปัญญาอ่อน

๔.พวกที่ไร้สติปัญญา

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปรมจารย์ฝ่ายกรรมฐานแห่งยุคปัจจุบัน และเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยพรรณนาคุณชาติของคำว่า "บัว" ได้ว่า

"ธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี มีอุปมาดังดอกปทุมชาติอันสวยงามๆ ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตม อันเป็นของสกปรกปฏิกูลนาเกลียด

## เกียรติธรรม ... หลวงปู่ขาว



กราบขอขอบคุณ พระธรรมทาน..จาก [www.kmitl.ac.th](http://www.kmitl.ac.th)

แต่ว่าดอกบัวนั้น เมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้ว ย่อมเป็นสิ่งสะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชอำนาจ อูปราช และเสนาบดี เป็นต้น

และดอกบัวนั้นมิได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นเลย "  
ดอกปทุมชาติ ย่อมเกิดจากโคลนตมฉันใด...

พระอริยเจ้าย่อมเกิดจากชั้นธโลกตามโลกนั้นแล....